

Chuỗi Hội thảo về Phòng chống Mua bán Người của PILnet Mua bán Người và Cường bức Lao động: Khuôn khổ Pháp lý Quốc tế và Khu vực

Ngày: 31 tháng Bảy 2020

Thời gian: 2:00-3:30 chiều (giờ Việt Nam)

Đăng kí: [ở đây](#)

Tham gia: [ở đây](#)

Chương trình hội thảo

Nội dung	Diễn giả	Thời gian và phương thức	
Phát biểu mở đầu chương trình	Julia Mayerhofer Giulia Patane	2 phút	Trực tiếp
Giới thiệu về Dự án Phòng chống Mua bán Người (ATIP) của PILnet	Giulia Patane	5 phút	Trực tiếp
Giới thiệu về hội thảo	Julia Mayerhofer	70 phút	Ghi hình từ trước
Tội phạm mua bán người (TIP): Số liệu thống kê và các xu hướng trong khu vực Đông Nam Á	Archana Kotecha		
Khuôn khổ pháp lý quốc tế: Nghị định thư Palermo và định nghĩa về phòng chống mua bán người trong Nghị định thư			
Các yếu tố của tội phạm mua bán người			
Công ước ASEAN về Phòng chống Mua bán Người			
Cường bức lao động và mua bán người			
Hỏi đáp	Archana Kotecha		

	Julia Mayerhofer Giulia Patane	15 phút	Trực tiếp
Toàn bộ		92 phút	

Diễn giả

Archana Kotecha là một chuyên gia và nhà hoạt động trong lĩnh vực phòng chống mua bán người với kinh nghiệm dày dặn về các mảng vận động chính sách, thực hành chính sách và quản lý ca liên quan đến tội phạm mua bán người và nô lệ hiện đại. Archana là một luật sư có chứng chỉ hành nghề tại Anh và là cựu sinh viên Học viện Kinh tế và Chính trị London (London School of Economics). Sau bảy năm hành nghề luật doanh nghiệp tại KPMG và DLA Piper, chị tham gia vào Nhóm Bảo hộ Pháp lý của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Người Tị nạn, sau đó tham gia vào Cơ quan Tư vấn Nhập cư và Ngăn chặn Mua bán Người của Vương quốc Anh tại London. Archana cũng từng làm việc tại Hội đồng Chăm sóc Nạn nhân của Trung tâm Phòng chống Mua bán Người Vương quốc Anh và hội đồng đường dây nóng phòng chống mua bán người của Cộng đồng Quốc gia Phòng chống Ngược đãi Trẻ em. Từ khi gia nhập Liberty Shared, Archana đã soạn thảo nhiều tài liệu về thực hành tốt và báo cáo, tham gia vận động chính sách và tập huấn cho những người làm việc trong lĩnh vực nhân quyền, các tổ chức tài chính và các chính phủ về chủ đề phòng chống mua bán người, bao gồm các khuôn khổ pháp lý và các quy định về chống rửa tiền. Chị cũng làm việc với khu vực tư nhân để giúp nâng cao nhận thức về các nguy cơ vi phạm nhân quyền và cải thiện quy trình thẩm định. Chị Kotecha hiện nay là Giám đốc Khu vực châu Á và Giám đốc Pháp lý của Liberty Shared.

Julia Mayerhofer hiện là Giám đốc văn phòng PILnet tại Hồng Kông. Julia gia nhập PILnet vào tháng Bảy năm 2018 và quản lý toàn bộ chương trình hoạt động của PILnet Hồng Kông. Trước đó chị làm việc cho Mạng lưới Quyền của Người Tị nạn Châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific Refugee Rights Network - APRRN) trong bảy năm, trong đó có bốn năm ở vị trí Giám đốc điều hành/Tổng thư ký (từ 2015 đến 2018).

Giulia Patane là Cán bộ Tư pháp Cao cấp văn phòng PILnet tại Hồng Kông. Giulia trực tiếp quản lý dự án Phòng chống Mua bán Người (Anti-Trafficking in Persons - ATIP) của PILnet tại năm quốc gia trong khu vực châu Á (Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Việt Nam và Hồng Kông). Giulia chuyển tới châu Á vào năm 2012 để thiết kế và triển khai các dự án hướng đến các tổ chức phi chính phủ và học thuật, chủ yếu trong lĩnh vực tiếp cận công lý đối với nạn nhân bị mua bán trên lãnh thổ khu vực Đông Nam Á.